

BÁO CÁO

Triển khai thực hiện Trường học chuyển đổi số Tháng 10/2024

I. Tình hình thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác quản lý

Các phần mềm quản lý như **CSDL ngành, Ischool, SchoolUp** được sử dụng thường xuyên, đúng chức năng.

Dữ liệu học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất được cập nhật kịp thời và đầy đủ.

Website nhà trường được cập nhật thường xuyên với 12 bài viết và hình ảnh hoạt động.

100% CB-GV-NV sử dụng email công vụ trong trao đổi công việc. Một số tổ chuyên môn đã áp dụng Google Form cho khảo sát phụ huynh.

II. Ứng dụng CNTT trong dạy học và phối hợp với phụ huynh

Đã tổ chức **2 buổi chuyên đề cấp tổ** về thiết kế bài giảng điện tử và xây dựng học liệu số.

Mỗi giáo viên hoàn thành tối thiểu **2 học liệu số trong tháng** (bài giảng, trò chơi, tài liệu ôn tập).

Khối Mẫu giáo lớn duy trì tốt hoạt động “Làm quen với phòng Kidmart” mỗi tuần 1 buổi.

Giáo viên gửi tài liệu, bài tập, trò chơi ôn tập qua đường link cho phụ huynh khối 5 tuổi, giúp trẻ ôn luyện kiến thức tại nhà.

Một số lớp tổ chức dạy học trải nghiệm có ứng dụng bảng tương tác và học liệu điện tử.

III. Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực số

Tổ chức tập huấn nội bộ theo hình thức tổ chuyên môn, nội dung:

Sử dụng Google Drive để lưu trữ và chia sẻ tài liệu.

Hướng dẫn thiết kế bài giảng PowerPoint tương tác.

3 giáo viên được cử tham gia lớp bồi dưỡng trực tuyến do Phòng GDĐT tổ chức về chuyển đổi số và học liệu mở.

Rà soát danh sách GV cần hỗ trợ nâng cao kỹ năng CNTT, lập kế hoạch hỗ trợ trong tháng tiếp theo.

IV. Công tác kiểm tra, đánh giá và truyền thông

Ban CNTT và tổ chuyên môn đã kiểm tra việc ứng dụng CNTT tại 8 lớp, nhận xét chung: giáo viên tích cực ứng dụng, học liệu phong phú.

Toàn bộ giáo viên hoàn thành đăng bài viết lên website trường (đạt 100% chỉ tiêu).

Mỗi tổ chuyên môn nộp 2 bài giảng điện tử chất lượng, tham gia **cuộc thi nội bộ “Bài giảng sáng tạo”** của nhà trường.

Tổng hợp báo cáo học liệu, bài giảng gửi Ban chỉ đạo CNTT đúng hạn.

V. Cơ sở vật chất và bảo mật thông tin

Đã hoàn thành sửa chữa 1 máy tính và thay mới 1 tivi tại lớp mẫu giáo nhỡ A1.

Cập nhật phần mềm diệt virus bản quyền cho toàn bộ máy tính giáo viên.

Hệ thống mạng Internet được bảo trì định kỳ, đảm bảo hoạt động ổn định.

VI. Đánh giá chung

Thuận lợi:

CBGV tích cực tham gia các hoạt động, có tinh thần học hỏi.

Nhà trường có sự chỉ đạo sát sao và phối hợp tốt giữa các bộ phận.

Khó khăn:

Một số GV lớn tuổi vẫn còn lúng túng khi sử dụng các phần mềm tương tác.

Việc khai thác các phần mềm nâng cao còn chưa đồng đều giữa các lớp.

VII. Đề xuất, kiến nghị

Tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu, thực hành theo nhóm nhỏ.

Đề xuất cấp thêm 01 máy chiếu cho lớp MGL B3 để phục vụ giảng dạy bằng học liệu điện tử.

